

ผู้ว่าฯ กระอัก  
กับ  
แก๊สมหากภัย  
หล่นใส่จวน  
อาจถูกสอบสวน

แก๊สปีกน้ำพ่นพิษ  
มท.3 จวกและเจ้าหน้าที่  
รัฐมัวไปทำอะไร ชาว  
บ้านร้อนหนังสือร้องเรียน  
ถึงอันตรายที่จะเกิด กลับ  
นิ่งเฉย

◆ อ่านต่อหน้า 2

สายัณห์ ตามภาพสเกตซ์ที่นักเรียนผู้เสียหายได้  
ระบุไว้ กระทั่งตามรวบตัวได้ในที่สุด.

## แก๊สมหากภัย

□ ต่อจากหน้า 1

เป็นทองไม่รู้ร้อน เตรียมสอบข้อเท็จจริง ทดตัวข้าราชการเฉื่อยเชื่องโซ่ว บ่นอวบ พ่อเมืองไม่รายงานความคืบหน้าให้รู้เลย ดึงกรมโยธาฯ เคยซ่อมแผนป้องกันภัยบ้างหรือไม่

จากกรณีพนักงานร้านพงษ์สวัสดิ์แก๊ส ย่านพระประแดง จ.สมุทรปราการ ลักลอบถ่ายแก๊สจากถังใหญ่ใส่ถังเล็ก จนเกิดพลาตทำให้แก๊สระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บกว่า 20 ราย เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำนานร่วม 3 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่อยู่นั้น ปรากฏว่าอาคารชั้นบนได้ถล่มลงมาอย่างรวดเร็ว ทำเอาเจ้าหน้าที่ต้องวิ่งหนีตายกันอลหม่าน ได้รับบาดเจ็บไปหลายคน สำหรับร้านแก๊สนี้ถูกชาวบ้านทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐหลายครั้ง แต่เรื่องเงียบหายไป จนกระทั่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้า ที่กระทรวงมหาดไทย วันที่ 18 ก.พ. นายประมวล รุจนเสรี รมช.มหาดไทย กล่าวว่าประเด็นที่น่าสนใจ คือเรื่องที่ประชาชนได้แจ้งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบก่อนหน้านี้อแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องหาผู้รับผิดชอบให้ได้

รมช.มหาดไทย กล่าวอีกว่า ส่วนการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ละเลยจนปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นนั้น จะต้องหาผู้กระทำผิดความผิด หากมีชาวบ้านยืนยันว่าได้แจ้งเดือนกับทางราชการแล้ว แต่ไม่ดำเนินการอะไรจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตประชาชน นอกจากนี้ในเรื่องการแบ่งพื้นที่โซนนิ่งของสารเคมีและวัตถุมีพิษนั้น ก่อนหน้านั้นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการไปแล้ว ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแก๊สนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน จากเดิมที่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยดูแล ซึ่งไม่แน่ใจว่า กระทรวงพลังงาน เคยมีการซักซ้อมเรื่องการขนย้ายแก๊สหรือบรรจุแก๊สกับประชาชนในท้องถิ่นเหมือนตอนที่อยู่กับกระทรวงมหาดไทยหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าระหว่างการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย นายประมวล รมช.มหาดไทย ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้แสดงความไม่พอใจ และตำหนิการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง นายสุรอรต ทองนิรมล ผวจ.สมุทรปราการ ที่ไม่รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำให้รู้สึกเหนียวกับการทำงานของ กรมป้องกันที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มอบอำนาจให้ไปแล้วแต่ไม่ยอมใช้อำนาจที่มีช่วยเหลือประชาชน

ด้าน พ.ต.ต.นภดล ทิพเกตุ สวส. สภ.อ. พระประแดง เจ้าของคดี กล่าวว่า ขณะนี้มีชาวบ้านได้เข้าแจ้งความเรียกเรื่องค่าเสียหาย เนื่องจากบ้านรั่วเพราะแรงระเบิด และรถยนต์พังเพราะถูกคิกถล่มทับแล้ว จำนวน 37 ราย ค่าเสียหายรวม 3-4 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใด เนื่องจากต้องรอผลตรวจหาสาเหตุจากเจ้าหน้าที่กองวิยาภาค 1 อย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนน.ส.พนัญญ์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า ร้านพงษ์สวัสดิ์แก๊สได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับทางบริษัท พชรประกันภัย จำกัด ในวงเงินประกันภัยทั้งสิ้น 1 ล้านบาท นอกจากนี้อาคารข้างเคียง 3 หลังที่เสียหาย ได้ทำประกันภัยกับบริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด วงเงินรวม 7 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนในรายละเอียดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ส่วนผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ในกรุงเทพฯ ไม่มีอุบัติเหตุแก๊ส ระเบิดเหมือนอย่างที่พระประแดงแน่นอน กทม. มีการควบคุมอยู่แล้ว แก๊สอยู่เลย ๆ จุดไฟยังงี้ก็ไม่ระเบิด แต่ถ้ามีการถ่ายเทอาจจะระเบิดได้เหมือนอย่างที่พระประแดง ส่วนพวกที่ออกมาแนะนำให้ใช้ไฟฟ้านั้น ความจริงคนใช้แก๊ส 1.9 ล้านครัวเรือน ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรอย่าปลุกระดมจนเกินเหตุ ซึ่งทางปลัด กทม. ได้ขอความร่วมมือเครือข่ายมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลร้านแก๊สที่ไม่

ด้าน พ.ต.ต.นภดล ทัพเพศ สวส. สก.อ.

พระประแดง เจ้าของคดี กล่าวว่า ขณะนี้มีชาวบ้านได้เข้าแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหาย เนื่องจากบ้านรั่วเพราะแรงระเบิด และรถยนต์พังเพราะถูกตีกล่มทับแล้ว จำนวน 37 ราย ค่าเสียหายรวม 3-4 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใด เนื่องจากต้องรอผลตรวจหาสาเหตุจากเจ้าหน้าที่กองวิยาภาค 1 อย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนน.ส.พจนีย์ ธนวานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า ร้านพงษ์สวัสดิ์แก๊สได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับทางบริษัท พัทธประกันภัย จำกัด ในวงเงินประกันภัยทั้งสิ้น 1 ล้านบาท นอกจากนี้อาคารข้างเคียง 3 หลังที่เสียหาย ได้ทำประกันภัยกับบริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด วงเงินรวม 7 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนในรายละเอียดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ส่วนผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ในกรุงเทพฯ ไม่มีอุบัติเหตุแก๊ส ระเบิดเหมือนอย่าง ที่พระประแดงแน่นอน กทม. มีการควบคุมอยู่แล้ว แก๊สอยู่เฉย ๆ จุดไฟยังก็ไม่ระเบิด แต่ถ้ามีการถ่ายเทอาจจะระเบิดได้เหมือนอย่างที่พระประแดง ส่วนพวกที่ออกมาแนะนำให้ใช้ไฟฟ้านั้น ความจริงคนใช้แก๊ส 1.9 ล้านครัวเรือน ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรอย่าปลุกระดมจนเกินเหตุ ซึ่งทางปลัด กทม. ได้ขอความร่วมมือเครือข่ายมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลร้านแก๊สที่ไม่

ปลอดภัย และแจ้งเหตุให้รีบแก้ไขแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์ร้านแก๊สระเบิดส่งผลทำให้อาคารติดลมทรุดลงมาจนบ้านเรือนข้างเคียงได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินได้เสียหายเป็นจำนวนมาก ล่าสุดมีชาวบ้านได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สก.อ.พระประแดง เรียกร้องขอค่าเสียหายแล้วกว่า 45 ราย รวมมูลค่าทรัพย์สินเสียหาย 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตามต้องรอผลตรวจหาสาเหตุจากเจ้าหน้าที่กองวิยาการ ๑.1 อย่างละเอียดเสียก่อน

ต่อมาเย็นวันเดียวกัน นายประมวล รุจนเสรี รชม.มหาไทย ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนายสุรอรต ทองนิรมล ผวจ.สมุทรปราการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธุรกิจพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง สถานีตำรวจภูธรพระประแดง ประชุมวางมาตรการป้องกันอัคคีภัย ภายหลังเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้แก๊สหุงต้มระเบิด หลังการประชุม รชม.มหาไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีแก๊สซดค้างในที่เกิดเหตุประมาณ 50 ถัง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแจ้งกับเจ้าของสถานที่ เพื่อรื้อถอนหรือกู้ และถ้าไม่สามารถกู้ได้ ก็ขอให้แจ้งมายังหน่วยงานที่มีเครื่องมือ อาทิ ปตท. กรมควบคุมมลพิษ คาดใช้เวลา 2-3 วันในการเก็บกู้ ส่วนค่าใช้จ่ายทางเจ้าของร้านจะต้องเป็นผู้ออกเอง

รชม.มหาไทย กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการในการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้าโดยจะมี 8 ข้อ 1.จะต้องให้มีการแยกแก๊สทุกชนิดออกจากกัน 2.มีการกำหนดโซนนิ่ง แยกร้านขายแก๊สออกจากอาคารพาณิชย์ หรือแหล่งชุมชน และ 3. ให้เจ้าหน้าที่กวาดขัน เข้มงวดและตรวจตราความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทางกระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการแก้ไขในระยะยาวต่อไป.